



บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โทร.1400-4

ที่ มอ 368/126

วันที่ 13 มกราคม 2555

เรื่อง ขออนุมัติร่วมดำเนินการโครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 5 และมอบมติให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามสิทธิโดยไม่ถือเป็นวันลา



เรียน คณบดี

ด้วยภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้รับแจ้งจากหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าศีรษะแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมวิชาการประจำปี 2555 ครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสุคนธา ชั้น 6 โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ และสมาคมฯ มีความประสงค์จะจัดการประชุมวิชาการดังกล่าว จะจัดร่วมกับหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยทางสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ ใบหน้าศีรษะแห่งประเทศไทย จะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนค่าใช้จ่ายของการประชุมดังกล่าวทั้งหมด

ในการนี้ ภาควิชาศัลยศาสตร์พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรอนุมัติให้หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง และศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2555 ตามสถานที่ที่กำหนดข้างต้น และขออนุมัติให้ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามหนังสือที่ กค 0409.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548 เนื่องจากเป็นประชุมวิชาการที่มีประโยชน์ต่อแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ นักศึกษา ปริญาโท แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา และต่อองค์กรในคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเผยแพร่ถึงศักยภาพด้านวิชาการ และด้านบริการของหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ และศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการแพทย์ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดโครงการการประชุมมาข้างท้าย 1 ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียน ท่านคณบดี

ภาควิชาศัลยศาสตร์ ขออนุมัติร่วมดำเนินการ
กับสมาคมความพิการปากแหว่งเพดานโหว่ฯ จัด
ประชุมวิชาการ 3-4 พค 55 ณ รร.เซ็นทารา
หาดใหญ่ โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย

(นายแพทย์บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา)
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.แพทย์สุเมธ พิรพัฒน์)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
(สำหรับบุคลากรที่ส่งเรื่องประชุม ให้ภคธฯ/นายงาน ขออนุมัติค่าใช้จ่าย)